



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวสด ผจก.รายวัน	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอบทความ ในงานฉลองครบรอบ 78 ปีแห่งการสถาปนา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี มีการจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “กัญชาทางการแพทย์” ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เพื่อดำเนินการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รพ.ฯได้เปิดตัว “คลินิกกัญชา” รักษาโรค ลมชักและพาร์กินสัน ที่คาดว่าจะในอีกไม่เกิน 2 เดือนข้างหน้าจะสามารถใช้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและโรคปวดปลายประสาท ได้อีกด้วย</p>	
ข่าวสด แนวหน้า คมชัดลึก เดลินิวส์	<p><b>วันต่อต้านยาเสพติดโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคม ในการหยุดยั้งยาเสพติดไม่ให้ขยายตัวออกไป</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เป็นประธานพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางประจำปี 62 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีทูตานุทูต ผู้บริหารจากทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานที่ศูนย์บริหารสารเสพติดโคเคและสิ่งแฉอดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา</p> <p>สำหรับยาเสพติดให้โทษของกลางที่เผาทำลายประกอบด้วย ยาเสพติดให้โทษของกลางที่คลังยาเสพติด สำนักงาน ออย. จำนวน 16,467 กก. จาก 6,910 คดี มูลค่ากว่า 20,047 ล้านบาท ได้แก่ ยาบ้าน้ำหนักกว่า 12,369 กก. หรือประมาณ 137 ล้านเม็ด และยาไอซ์น้ำหนัก 3,443 กก. เฮโรอีนน้ำหนัก 143 กก. ยาอี ยาเลิฟ น้ำหนัก 14 กก. โคคาอีนน้ำหนัก 44 กก. ฝิ่นน้ำหนัก 258 กก. รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์อื่นๆ เช่น คีตามีน อัลปราโซแลม อีเฟดรีน และอื่นๆ ที่ไม่ใช่สารเสพติด เช่น โทลูอีน น้ำหนักรวมกว่า 193 กก. นอกจากนี้ยังมีเมล็ดกัญชงจาก บช.ปส. 16,499 กก. ซึ่งของกลางทั้งหมดจะถูกเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอเรชั่น ที่อุณหภูมิสูงไม่ต่ำกว่า 850 องศา ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแฉอดล้อม</p> <p>ส่วนที่ จ.นครพนม ที่หน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.นครพนม นายรังสรรค์ คัมภีรานนท์ รองผู้ว่าฯ นครพนม เป็นประธานการเผาทำลายกัญชาของกลาง 8,411 กก. หลังคดีสิ้นสุด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 62</p>	-
มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ Hfocus	<p><b>ประชุมวิชาการฯอนามัยสิ่งแฉอดล้อม</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯเปิดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแฉอดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด“พลิกโฉมนวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สู่ประชาชนสุขภาพดี” การจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลงานวิจัย และความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแฉอดล้อม รวมทั้งเพื่อสานสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย สหวิชาชีพและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ</p>	-
ไทยโพสต์	<p><b>คู่มือเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว สพฉ.จัดทำคู่มือรับมือจากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยใส่ข้อมูลตั้งแต่อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินพร้อมสอนขั้นตอนการใช้งานสาย 1669 วิธีปฐมพยาบาลตนเองเบื้องต้น ทั้งโรคหอบหืด อวัยวะถูกตัดขาด ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดในสมองแตก/ตีบ/ตัน ย้ำรู้และช่วยเร็วผู้ป่วยรอดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <a href="http://www.niems.go.th">www.niems.go.th</a> และเลือกเมนู Infographic หรือดาว์น</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
มติชน เว็บไซต์มติชน	<p><b>งานเฮลท์แคร์ 2019</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานเฮลท์แคร์ 2019 ในวันนี้ (26มิ.ย.62) ที่ฮอลล์ 5 อิมแพคเมืองทองธานี โดย รพ.และสถานพยาบาล 30 แห่ง ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อตรวจสอบสุขภาพฟรีให้กับผู้มาร่วมงาน</p>	-
สยามรัฐ	<p><b>โรคเพมฟิกอยด์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรณีนายวินัย ไกรบุตร นักแสดงชื่อดัง ป่วยเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีอาการแสบ ร้อน คันไปทั่ว ตุ่มขึ้นทุกที่ที่ทั่วร่างกาย แม้กระทั่งในปาก พบว่า ผู้ป่วยมีอาการของโรคในกลุ่มตุ่มน้ำพองคือ เพมฟิกอยด์ (Bullous pemphigoid) เป็นโรคในกลุ่มตุ่มน้ำพองทางผิวหนังที่พบบ่อยและคล้ายคลึงกับโรคเพมฟิกัส ที่เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดการทำลายโปรตีนที่ยึดผิวหนังในชั้นหนังกำพร้าและหนังแท้ไว้ด้วยกัน ผิวหนังจึงแยกตัวจากกันได้ง่าย เกิดเป็นตุ่มพองตามร่างกาย ลักษณะเด่นของโรคนี้นี้ คือ 1.ตุ่มพองจะแดงตึงแตกได้ยาก เนื่องจากการแยกตัวของผิวอยู่ในตำแหน่งที่ลึกกว่าเพมฟิกัส 2.มักพบตุ่มน้ำพองมากในตำแหน่งท้องส่วนล่าง แขนขาตามใน บริเวณข้อพับ และส่วนน้อยที่จะมีแผลในปาก 3.พบโรคนี้นี้ได้บ่อยในคนสูงอายุทั้งสองโรคนี้แยกกันได้จากอาการและการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพิ่มเติม ยาที่ใช้รักษาหลัก คือ ยาทาสเตียรอยด์จะใช้รักษาหลักในผู้ป่วยที่มีตุ่มน้ำเฉพาะที่กรณีที่มีตุ่มน้ำกระจายทั่ว การรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน หรือร่วมกับยากดภูมิต้านทาน จะช่วยควบคุมโรคได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อาจจะมีตุ่มน้ำขึ้นเป็นๆ หายๆ ใน 2-3 ปี และสามารถหายเป็นปกติได้และปัจจุบันมีการรักษาด้วยยาชนิดที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อภูมิต้านทานที่ทำงานผิดปกติ สามารถควบคุมโรคได้ดี โดยผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงแสงแดด</p>	-
คมชัดลึก คอลัมน์ อีอีทีเออาร์บี  ไทยรัฐ	<p><b>นโยบายใช้ถุงผ้าใส่ยา</b></p> <p>-เสนอข่าว ขอร่วมสนับสนุนการรณรงค์ใช้ถุงพลาสติก และขอเป็นสื่อกลางแจ้งให้ทราบว่า สธ. ร่วมลดโลกร้อนด้วยการรณรงค์ไม่แจกถุงพลาสติกใส่ยา พร้อมกับรณรงค์ให้นำถุงผ้า กระเป๋า หรือ ตะกร้ามารับยาที่รพ.แทน ตั้งแต่ปี 61 จนถึงวันนี้ ลดการใช้ถุงไปได้ 87% คิดเป็นมูลค่าถึง 24 ล้านบาท นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ได้แถลงว่า ผู้รับบริการพึงพอใจกับการรณรงค์และคิดว่าการใช้ถุงผ้าใส่ยาใช้ดีกว่าการใช้ถุงหิ้วพลาสติกมากกว่า 90% รวมทั้งส่วนใหญ่สะดวกที่จะนำถุงผ้ามาจากบ้านและไม่คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระ ทั้งนี้ เตรียมที่จะขยายผลไปยัง รพ.สต. ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเงินที่ประหยัดได้จากการไม่ซื้อถุงพลาสติกใส่ยาจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการเพื่อประชาชนต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว รพ.นครปฐม ร่วมกับ บริษัท มัยฮวด มอเตอร์เซลส์ จำกัด จัดโครงการลดภาวะโลกร้อน แจกถุงผ้าเพื่อรับยาแทนการใช้ถุงพลาสติกในโรงพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในด้านความร่วมมือระดับสากลร่วมกันแก้ไขภาวะโลกร้อนโดยการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี ค.ศ.2020 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green and clean Hospital โดยให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้งเพื่อลดการใช้พลาสติกลดภาวะโลกร้อน</p>	-
เดลินิวส์	<p><b>คดีเมจิสกิน</b></p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ความถึงคืบหน้าคดีเมจิสกิน ออย. ส่งรายชื่อคนักแสดงให้ตำรวจพิจารณาฐานความผิดที่รีวิวลผลิตภัณฑสุขภาพในเครือเมจิสกินทั้งอาหารเสริมและเครื่องสำอาง โดยดาราแต่ละคนจะถูกพิจารณาลงโทษแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ ถ้าเป็นความผิดโทษปรับอย่างเดียวหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ต้องเสียค่าปรับที่ ออย. โดยเมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร ดาราสาวเป็นรายล่าสุดที่ให้ผู้แทนจ่ายค่าปรับ 3 หมื่นบาท เป็นอัตราเดียวกับดาราที่จ่ายค่าปรับก่อนหน้านี้ทั้งหมดส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งเรื่องมา</p>	-
ไทยโพสต์	<p><b>มะเร็งปากมดลูก</b></p> <p>มูลนิธิรพ.ราชวิถี ร่วมกับ รพ.ราชวิถี ก่อตั้งโครงการทีมราชวิถี ซูเปอร์ฮีโร่ พิชิตมะเร็ง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรักษา มะเร็งที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมดำเนินงานทั้งด้านการบริการผู้ป่วย</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>การศึกษาวิจัยด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ผู้มีจิตศรัทธาสมากร่วมบริจาคได้ที่บัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" หมายเลขบัญชี 0512163221 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หรือ สอบถามโทร. 0-2354-7997-9 หรือ <a href="http://www.rajavithi foundation.com">www.rajavithi foundation.com</a> มาร่วมต่อชีวิตให้ผู้ป่วยที่รอการรักษา</p>	
<p>ไทยรัฐ ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>เฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวช</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผู้ติดสารเสพติดจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการทางจิต มีภาวะหวาดระแวง จะนำไปสู่พฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรง มีการทำร้ายตนเอง ทำร้ายบุคคลใกล้ชิด ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง โดยสังเกตสัญญาณเตือนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง มีดังนี้ 1. ซีดขวนตัวเองเป็นรอยแผล 2. ตะโกนด่าด้วยคำหยาบคายรุนแรง 3. ช่มชู่จะทำร้ายผู้อื่น 4. ทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ 5. พกพาหรือสะสมอาวุธ 6. ขว้างปาข้าวของกระจัดกระจาย และ 7. ทำลายสิ่งของ นอกจากนี้ ขอให้คนในชุมชนสามารถร่วมกันดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ ดังนี้ 1. ติดตามให้ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่อง 2. ร่วมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจากการถูกเอาเปรียบจากสังคม 3. หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 4. ส่งเสริมอาชีพ หางานอดิเรกให้ทำ 5. ให้กำลังใจผู้ ทั้งนี้ หากพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ได้แก่ หูแว่ว เห็นภาพหลอน หวาดระแวงไร้เหตุผลอยากฆ่าตัวตาย ทำร้ายตนเอง ทำร้ายคนอื่น แต่งกายแปลกกว่าคนปกติ โดยให้แจ้งตำรวจ หรือ โทร. 1669 เพื่อนำตัวเข้ารับรักษา</p>	
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ศัลยกรรมหน้าอก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตามหลักการแพทย์การศัลยกรรมเสริมหน้าอกให้มีขนาดใหญ่เกินโครงสร้างของร่างกายย่อมส่งผลเสียมากกว่า แม้ในระยะแรกจะทำให้หน้าอกดูสวยโดดเด่น แต่ในระยะยาวอาจจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนหลายประการ อาทิ 1. น้ำหนักของซิลิโคนทำให้หน้าอกหย่อนคล้อย 2. เกิดพังผืด 3. ซิลิโคนไปกดทับเส้นประสาทบริเวณหัวนม ทำให้หัวนมเกิดอาการชาตารว อีกทั้งเสี่ยงต่อการทำให้แผลเปิดจนติดเชื้อ และหากเสริมหน้าอกใต้กล้ามเนื้ออาจทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดได้ ดังนั้น ก่อนรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์และตรวจสอบโครงสร้างร่างกายว่าควรเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนขนาดเท่าไรจึงเหมาะสม</p>	-
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า</p>	<p><b>วันโรคหลังโพรงจมูก</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ. นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวผลการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อหลังโพรงจมูกของ น.ส.บุตรศรีณีย์ ทองชิว หรือ "น้ำตาล เดอะสตาร์" ผลการตรวจบ่งชี้ว่ามีเชื้อวัณโรคหลังโพรงจมูก กรณีของน้ำตาลเป็นโรคที่พบน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 1 ไม่สามารถบ่งบอกถึงอาการได้ว่าเป็นโรคดังกล่าวมานานเพียงใดหรือติดเชื้ออย่างไร เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้แสดงอาการ หรือมีความผิดปกติ ส่วนกรณีที่มีเลือดออกมากคาดว่าหลังโพรงจมูกมีเส้นเลือดจำนวนมาก เมื่ออักเสบจึงทำให้เส้นเลือดฉีกขาดและมีเลือดออก ประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้จำนวน 39 คน นับตั้งแต่ปี 35 ส่วนใหญ่รักษาให้หายขาดได้โดยการฉายรักษาภายในระยะเวลา 6 เดือน -1 ปี ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัณโรค เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่คนส่วนใหญ่มักอยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีเครื่องกรองเชื้อวัณโรค หากใครที่มีภูมิคุ้มกันต่ำจะช่วยป้องกันเชื้อได้ระดับหนึ่ง</p>	-
	<p>ข้อเสนอแนะสำหรับประชาชน คือ 1.อุบัติการณ์ของวัณโรคในประเทศไทยยังไม่ลดลง สามารถเกิดได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยและสามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายอวัยวะ 2. ควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี หากพบสิ่งผิดปกติใดๆ จำต้องสืบค้นจนพบสาเหตุของความผิดปกตินั้นและ 3. แม้การตรวจร่างกายจะปกติแต่หากมีอาการผิดปกติระยะเวลาหนึ่ง เช่น น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ เบื่ออาหาร มีไข้ต่ำๆ คลำได้ก้อนผิดปกติ ควรพบแพทย์</p> <p>-พญ.ผลิน กมลวิทย์ ผอ.กองวัณโรค กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ประเทศไทยติด 1 ใน 14 ประเทศที่มีวัณโรคสูง และมีปัญหาครบ 3 ด้าน คือ ผู้ป่วยวัณโรคสูง ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาสูง และผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยสูง แสดงว่าที่ผ่านมาควบคุมได้ไม่ดีพอ ปัจจุบันไทยมีผู้</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
คมชัดลึก	<p>ติดเชื้อประมาณ 20 ล้านคน มีอาการป่วยแล้ว 1.2 แสนคน คิดเป็นอัตราป่วย 156 คนต่อแสนประชากร เสียชีวิตปีละประมาณ 1.2 หมื่นคน ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วย 1.2 แสนคน พบว่ามีผู้เข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุด ที่ผ่านมามีการค้นหาทั้งในกลุ่ม ผู้ต้องขัง ซึ่งในจำนวน 3 แสนรายพบผู้ติดเชื้อ 4-5 พันราย ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวก็มีมาก ในวันนี้ (26 มิ.ย.) ได้หารือเรื่องการค้นหาในกลุ่มนี้ อยากให้ประชาชนตระหนัก เข้ารับการตรวจคัดกรองด้วย โดยเฉพาะโอเรอริง เมื่อเข้าสู่การรักษาแล้ว ขอให้กินยาอย่างเคร่งครัด ทำให้หายได้</p> <p>-เสนอบทความ คนไทยส่วนใหญ่รู้ถึงอันตรายของโรคไข้หวัดใหญ่ แต่น้อยคนจะรู้ว่าคนไทยป่วยเป็นไวรัสโรครายใหม่ปีละจำนวนมาก และยังมีกลุ่มเป็นไวรัสโรคดื้อยาหลายขนานรวมทั้งกลุ่มเป็นไวรัสโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง เป็นหน้าที่ภาครัฐต้องจัดให้มีการเข้าถึงการวินิจฉัยที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการตรวจหาไวรัสโรคดื้อยาและเปิดกว้างนำยารักษาขนานใหม่ๆ เข้ามาในประเทศ อีกทั้งต้องสนับสนุนงบประมาณทั้งการรักษาและการควบคุมป้องกัน แต่หากภาครัฐและหน่วยงานเกี่ยวข้องยังดำเนินการเช่นปัจจุบันจะส่งผลต่อสถานการณ์ไวรัสโรคในประเทศที่จะเพิ่มความรุนแรงขึ้น เดียวกันการลดอุบัติการณ์ผู้ป่วยไวรัสโรคไทยให้เหลือ 10 ต่อแสนประชากร ในปี 2578 ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก</p>	



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch